



LỜI KHUYÊN CHUNG:

- BẢNG THUẬT NGỮ CHỨA BẢN MÔ TẢ VỀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VÀ BIẾN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
- TRƯỚC TIÊN HÃY THAY ĐỔI/KIỂM TRA BỘ LỌC
- DI CHUỘT VÀO CÁC ĐIỂM DỮ LIỆU KHÁC NHAU TRONG HÌNH ẢNH ĐỂ XEM CÁCH QUÝ VỊ CÓ THỂ DIỄN GIẢI THÔNG TIN VÀ ĐỂ XEM TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÃ MUA/BÁN
- QUÝ VỊ CÓ THỂ ẤN VÀO MŨI TÊN CHỈ XUỐNG ĐỂ XEM CHI TIẾT CÁC KHUNG THỜI GIAN KHÁC NHAU
- QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ LỌC/TÔ SÁNG (đánh dấu) DỮ LIỆU BẰNG CÁCH NHẤP VÀO ĐỒ THỊ VÀ BẢNG
- ĐỂ CHỌN NHIỀU LỰA CHỌN, HÃY NHẤN PHÍM CONTROL TRONG KHI CHỌN (KHÔNG ÁP DỤNG CHO BỘ LỌC TÀI KHOẢN/CÂY TRỒNG TRONG BÁO CÁO CHỨNG NHẬN)

Báo cáo Chứng nhận (pm-UTZ) năm 2021	
Trang	Quý vị có thể tìm thấy gì?
Chứng nhận 2021	<ul style="list-style-type: none">- Khối lượng đã mua của tôi từ Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại pm-UTZ kể từ năm 2021 chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng nguồn cung tiềm năng của khối lượng được chứng nhận?- Tỷ lệ khối lượng đã mua đến từ các loại Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại khác nhau là bao nhiêu?- Tỷ lệ phần trăm giao dịch mua của tôi được thực hiện dưới dạng cấp độ truy nguyên tách biệt hoặc cấp độ truy nguyên trộn lẫn giữa chứng nhận và không chứng nhận theo tỷ lệ công bố là bao nhiêu?- Bao nhiêu phần trăm Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại mà tôi mua khối lượng từ họ có các điểm/lỗi không phù hợp(NC)? (cũng được chia theo quốc gia)- Tỷ lệ các điểm không phù hợp trên tổng số các yêu cầu có thể có đối với những Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có những điểm/lỗi không phù hợp đó là bao nhiêu?- Theo loại điểm/lỗi không phù hợp và quốc gia, từ Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có các điểm không phù hợp mà tôi mua khối lượng, có những loại lỗi không phù hợp nào và bao nhiêu % Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có lỗi không phù hợp? (Chia theo quốc gia, loại phụ)- Từ Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại có điểm/lỗi không phù hợp trong chuỗi cung ứng của tôi, đâu là 10 điểm/lỗi không phù hợp hàng đầu?

Báo cáo truy xuất nguồn gốc khách hàng	
Trang	Quý vị có thể tìm thấy gì?
Xuất xứ	<ul style="list-style-type: none"> - Tôi mua phần lớn khối lượng của mình ở đâu? - Tôi đang mua hàng từ bao nhiêu Đơn vị sở hữu chứng nhận nhà sản xuất/trang trại? Họ ở những quốc gia nào? - Đối với mỗi xuất xứ, ai là nhà sản xuất hàng đầu của tôi?
Mua	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng tương đương đã được mua theo xuất xứ là bao nhiêu? - Nhà cung cấp hàng đầu của tôi là ai? Đối với mỗi nhà cung cấp, xuất xứ này ở đâu? - Xu hướng năm của khối lượng tương đương đã mua và đã khai báo kết thúc truy nguyên
Mua hàng đa thành phần	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng khối lượng tương đương đa thành phần đã mua theo Quốc gia xuất xứ và Đơn vị sở hữu chứng nhận người bán là bao nhiêu? - Khối lượng đa thành phần đã được mua trên tổng khối lượng đã mua (đa thành phần và không đa thành phần) là bao nhiêu? - Một sản phẩm đa thành phần nặng bao nhiêu? Khối lượng đa thành phần tương đương chứa một sản phẩm đa thành phần nhất định là bao nhiêu? - Từ một sản phẩm đa thành phần nhất định, đâu là thông tin liên quan đến Đơn vị sở hữu chứng nhận người bán, Quốc gia xuất xứ, Đơn vị sở hữu chứng nhận trang trại và Cây trồng?
Loại sản phẩm, chủng loại/giống, kiểu truy nguyên	<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng (không tương đương) đã được mua theo thời gian theo sản phẩm phụ là bao nhiêu? - Khối lượng (không tương đương) đã được mua theo thời gian theo chủng loại/theo giống là bao nhiêu? - Khối lượng (tương đương) đã được mua theo thời gian theo kiểu truy nguyên là bao nhiêu? - Tôi đang mua loại sản phẩm nào từ ai và nó trông như thế nào trong những năm qua?

Bán	<ul style="list-style-type: none">- Tôi đang bán bao nhiêu theo xuất xứ và theo năm?- Tôi đang bán hầu hết khối lượng của mình cho ai và họ ở đâu?- Xuất xứ của khối lượng được bán?
Trạng thái giao dịch	<ul style="list-style-type: none">- Tôi đang giao dịch bao nhiêu khối lượng tương đương theo trạng thái?- Tôi đang thực hiện bao nhiêu giao dịch theo trạng thái?

**RAINFOREST
ALLIANCE**